

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO TOÀN BỘ CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ giáo viên nhân viên là việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định. Việc khám định kỳ này giúp phát hiện sớm các bệnh tiềm ẩn trong cơ thể con người, từ đó có biện pháp theo dõi và điều trị kịp thời. Đây là việc làm cần thiết, chính vì vậy được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Giang Biên đã phối hợp với phòng khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sáng thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại trường Tiểu học Giang Biên diễn ra buổi khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên trong nhà trường. Công tác khám sức khỏe được đội ngũ bác sỹ phòng khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội chuẩn bị chu đáo, đón tiếp nhiệt tình. Không chỉ vậy phòng khám Đa Khoa Y Khoa Hà Nội đã trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm ngay tại trường để thực hiện chương trình miễn phí sàng lọc dấu ấn ung thư gan, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên trong giảng dạy, công tác. Công đoàn nhà trường đã lựa chọn các gói khám tổng quát với đầy đủ các chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm... giúp cho các bác sỹ có đủ dữ liệu và tư vấn sức khỏe cho từng giáo viên, nhân viên.

Toàn bộ cán bộ nhân viên nhà trường được đội ngũ y bác sỹ và kỹ thuật viên hướng dẫn thăm khám các chuyên khoa bao gồm: Chụp X-Q; tư vấn sức khỏe; xét nghiệm công thức máu; xét nghiệm nước tiểu toàn phần; khám ngoại khoa; siêu âm ổ bụng; kiểm tra độ loãng xương.

Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên tại trường Tiểu học Giang Biên nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên rà soát và phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe. Ngay từ đầu giờ sáng, các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên đã có mặt ở trường rất sớm để thực hiện công tác khám sức khỏe. Tất cả CB-GV-NV đều ý thức trong việc thực hiện quy định 5K, đảm bảo quy trình thăm khám sức khỏe theo đúng trình tự, lần lượt thực hiện khám các chuyên khoa lâm sàng theo quy định: khám răng- hàm- mặt, tai - mũi - họng, khám mắt, cân đo, đo huyết áp và xét nghiệm máu, nước tiểu. Trong quá trình kiểm tra mỗi giáo viên nhân viên đều được đội ngũ y bác sỹ hướng dẫn nhiệt tình và được kiểm tra sức

khỏe một cách kỹ lưỡng. Với sự làm việc tận tâm, nhiệt tình của các y bác sĩ, cán bộ y tế, buổi khám sức khỏe của nhà trường đã diễn ra rất thuận lợi.

Qua buổi khám sức khỏe định kỳ này, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được sàng lọc, chẩn đoán phát hiện kịp thời các bệnh lý (nếu có) để có thể kiểm soát điều trị đúng cách đồng thời từ kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm sẽ là cơ sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên có kế hoạch đảm bảo sức khỏe phục vụ cuộc sống, nâng cao khả năng làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt hơn cho công tác chăm sóc trẻ sắp tới.

Ngoài việc khám và chữa bệnh, các y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cho từng cá nhân cách tự theo dõi và chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp để việc phòng và chữa bệnh có hiệu quả.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của lãnh đạo nhà trường. Qua việc khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện và chủ động phòng tránh, điều trị bệnh kịp thời, từ đó giúp các thành viên trong trường yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh CBGVNV nhà trường trong buổi khám sức khỏe:



















Tác giả: Nguyễn Thị Tân